

LIVE FROM THE VATICAN



# HOLY SATURDAY EASTER VIGIL MASS

**Đức Thánh Cha suy tư về Lễ Vọng Phục sinh: Nguyện ánh sáng Phục sinh soi sáng trái tim chúng ta**

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Thaddeus Jones)

Trong bài giảng mà ĐTC dọn cho Lễ Vọng Phục sinh và Đức Hồng y Giovanni Battista Re chủ sự thay mặt ĐTC đọc, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích lễ kỷ niệm này và "nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng Phục sinh soi sáng con đường" và trái tim chúng ta. Đức Thánh Cha đã viếng Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vài giờ trước Thánh lễ Vọng Phục sinh để cầu nguyện và chào đón khách hành hương đang tụ họp nơi đây.

Trong bài giảng của mình do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y đoàn, đọc trong Lễ Vọng Phục sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh "ánh sáng Phục sinh soi sáng con đường của chúng ta từng bước một", phá vỡ bóng tối lịch sử và chiếu sáng trong trái tim chúng ta. Đức Hồng y Re đã chủ sự Lễ Vọng Phục sinh thay cho Đức Thánh Cha Phanxicô, đang có những hạn chế các hoạt động công khai trong lúc ngài nghỉ dưỡng vì các căn bệnh về đường hô hấp trong những tháng gần đây.

Trước thánh lễ Vọng Phục sinh, Đức Thánh Cha đã viếng thăm ngắn Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện và chào thăm các tín hữu đến tham dự

phụng vụ Vọng Phục sinh. Hơn năm nghìn tín hữu đã tụ họp tại Vương cung thánh đường và quảng trường bên ngoài.



### *Vọng Phục sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô*

Ánh sáng Phục sinh kêu gọi "một đức tin khiêm nhường, không chủ nghĩa chiến thắng", Đức Thánh Cha viết trong bài giảng của mình mà Đức Hồng y Re đọc trong lễ kỷ niệm. "Phục sinh giống như những hạt giống ánh sáng nhỏ bé, âm thầm và lặng lẽ bén rễ trong trái tim chúng ta, đôi khi vẫn còn bị pha lẫn bóng tối và sự hoài nghi".

### **Giúp "hạt giống ánh sáng" phát triển**

Ánh sáng Phục sinh giúp chúng ta "đối phó với những đêm đen ngự trị trong trái tim chúng ta và bóng tối của sự chết thường xuyên bao trùm thế giới của chúng ta", Đức Thánh Cha nêu ra, vì "trong lịch sử trần thế của chúng ta, quyền năng Phục sinh của Người vẫn đang được hoàn thành". Và chúng ta được kêu gọi tham gia vào quá trình đó, ngài nói, được giao phó để giúp "hạt giống ánh sáng nhỏ bé" được bảo trì và phát triển.



*Lễ Vọng Phục Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (VATICAN MEDIA  
Divisione Foto)*

### **Để hy vọng Phục Sinh được nở rộ**

“Anh chị em thân mến, đặc biệt trong Năm Thánh này, chúng ta được mạnh mẽ trong lời kêu gọi để hy vọng Phục Sinh nở rộ trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới!”



*Lễ Vọng Phục Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (VATICAN MEDIA  
Divisione Foto)*

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng cái chết, bạo lực và bóng tối của sự dữ trong thế giới của chúng ta có thể đè nặng chúng ta và che khuất ánh sáng hy vọng, nhưng “chúng ta đừng nản lòng, hãy kín múc sức mạnh nơi thông điệp của đêm nay”.

“Ánh sáng lạng lẽ tỏa sáng, mặc dù chúng ta đang ở trong bóng tối; lời hứa về cuộc sống mới và một thế giới cuối cùng được giải thoát đang chờ đợi chúng ta; và một khởi đầu mới, dù có vẻ bất khả thi, có thể khiến chúng ta bất ngờ, vì Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết”.



*Lễ Vọng Phục Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (VATICAN MEDIA  
Divisione Foto)*

Sứ điệp hy vọng mới tràn ngập trái tim chúng ta khi mừng Chúa Giêsu Phục Sinh, giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta đang “ở trong tay Chúa”, Đấng sẽ giúp chúng ta vượt qua những đêm đen trong cuộc sống.

“Trong tình yêu thương vô bờ bến của Người, Người sẽ không để chúng ta chùn bước, hay để cái ác thống trị! Vì hy vọng này, đã được hoàn thành trong Chúa Kitô, là mục tiêu mà chúng ta cần tiến đạt. Tuy nhiên, nó đã được trao phó cho chúng ta để chúng ta có thể làm chứng một cách xác tín về nó, để Vương quốc Thiên Chúa có thể thấm nhập vào trái tim của những người nam nữ trong thời đại chúng ta”.

**Phản ánh hy vọng Phục Sinh**



Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Hy vọng Phục Sinh kêu gọi chúng ta phát huy hy vọng đó trong cuộc sống của chính mình và “trở thành sứ giả của hy vọng, những người xây dựng hy vọng, ngay cả khi nhiều cơn gió tử thần vẫn đang bao phủ chúng ta”. Cho dù những lời chúng ta sử dụng, những “hành động nhỏ hằng ngày” của lòng trắc ẩn và tình yêu mà chúng ta thể hiện, “toàn bộ cuộc sống của chúng ta có thể là sự hiện diện của hy vọng”, cho những người thiếu đức tin, hay lạc lối, hoặc đang bị choáng ngợp bởi đau khổ do nghèo đói và áp bức. Chúng ta hãy nhớ đến “nhiều phụ nữ bị sỉ nhục và giết hại”, những trẻ em chưa chào đời, những trẻ em bị ngược đãi và những nạn nhân của chiến tranh, và “chúng ta hãy mang đến cho mọi người và tất cả hy vọng của Lễ Phục sinh!”

### **Công bố hy vọng Phục sinh**

“Chúa Kitô phục sinh là bước ngoặt quyết định trong lịch sử nhân loại. Ngài là hy vọng không bao giờ phai nhạt. Ngài là tình yêu đồng hành và nâng đỡ chúng ta... Chúng ta hãy dành chỗ cho ánh sáng của Chúa Phục sinh! Và chúng ta hãy trở thành những người xây dựng hy vọng cho thế giới.”



*Xem video đầy đủ về Lễ Vọng Phục sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô:*

<https://www.youtube.com/watch?v=S6ahSEe9gyg>

